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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กัญชาทางการแพทย ์

เดลินวิส์ ผู้จัดการ 

กรุงเทพธุรกิจ มติชน 

ไทยรัฐ แนวหน้า 
 ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ 

เว็บไซต์สนุก  

  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกฎหมายเรื่องกัญชา ว่า รัฐบาลต้องดูและศึกษาใน

รายละเอียดว่าจะท าแค่ไหนอย่างไร ท้ังนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม ได้พูดคุย

กับสธ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ซึ่งต้องทยอยปลดล็อก มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา 
    ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวว่า สนช.จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ.... เสร็จในเดือนก.พ.2562 โดยสมาชิกสนช.ส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรแยกการน ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นพ.ร.บ.เฉพาะ ซึ่งได้ยกร่างแล้วและจะชี้แจงในท่ีประชุมสนช.วันท่ี 9 พ.ย.นี้ โดยครม.
มอบหมายให้ รมว.สธ. เป็นผู้ไปรับเรื่อง จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 3 วัน แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ครม.วันท่ี 13 พ.ย. ถ้าครม.เห็นชอบ จะส่งร่างเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ต่อไป ซึ่งจะท าให้เกิดการปลดล็อกการน า

กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

เดลินวิส ์
เว็บไซต์กระปุก 
เว็บไซต์คมชัดลึก 

   -เสนอข่าว นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า มีข้อกังวลท่ีจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ การ
พัฒนาสายพันธ์ุ การควบคุมพื้นท่ีปลูก การสกัดและการสังเคราะห์น้ ามันกัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานในห้องทดลอง 

และการควบคุมการใช้สารสกัดหรือน้ ามันกัญชาสกัดในผู้ป่วย ซึ่ง ป.ป.ส.ยืนยันว่ากัญชายังเป็นพืชเสพติดประเภท 5  
ไม่มีการปลดล็อกเพื่อน ามาใช้ท่ัวไป การน าพืชเสพติดมาใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทางเป็นการผ่อนปรนอย่างมีเงื่อนไข 

ภายใต้มาตรการควบคุมท่ีเข้มข้นเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น 

มติชน ไทยรัฐ  
ผู้จัดการออนไลน ์
เว็บไซตป์ระชาชาติ

ธุรกิจ 

    -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน ์เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ มีข้อกังวลวา่ อย.อาจไม่น าข้อมูลท่ี
กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบส่งให้คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้แก่ เรื่องข้อบ่งใช้ โดยไม่น าหลักฐานประโยชน์

และผลข้างเคียงของหลายภาคส่วน ท้ังจุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต และ อภ. เข้าไป แต่พจิารณาโดยใช้กัญชาเป็น

เรื่องของยาเสพติดอย่างเดียว ท าให้ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดแบบมอร์ฟีน และอย.ก าหนดมาตรฐานสูงสุด ซึง่ต้องสัง่

น าเขา้จากต่างประเทศ ข้อมูลท่ี พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง จะได้รับจากคกก.ยาเสพติดและ อย. จึงอาจเปน็ข้อมูลท่ี

เข้มงวดเหมือนการใช้มอร์ฟีน จงึอยากให้ปลดล็อกครอบคลุมข้อมูลท่ีเป็นไปได้และมีประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างแท้จริง 
ไทยโพสต์ คอลัมน์

เปลวสีเงนิ 

     -กล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาลตัง้คณะท างานรว่มระหว่างก.ยุติธรรมกับสธ. เพื่อรวบรวม-เรียบเรียงข้อมูลความเปน็มาของ

งานวิจัยกัญชาทัง้หมด ประโยชน์ท่ีได้รับ และข้อเสนอในการน ามาใช้ทางการแพทย์ จากเดิมท่ีมุ่งน าสารสกัดมาใช้

ทางการแพทย์ปัจจุบัน 4 กลุ่มโรค และให้เฉพาะอภ. มาเปน็ร่างกฎหมายปลายเปิดไปสู่แพทย์แผนไทย ว่าดว้ยน้ ามัน

กัญชา แสดงให้รู้ว่ารัฐบาลจรงิใจ เปิดรับความคิดเห็นรอบด้าน แตดู่ตามวาระเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 ไม่แนใ่จว่าทุก

อย่างตามท่ีว่าจะเรียบร้อยทันรัฐบาลนี้ อาจอยู่ชว่งเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แล้วทุกอย่างจะกลับสู่ท่ีเดิม ดังนั้น ถ้าตกผลึกใน

ความคิดเห็นแล้ว หวัหนา้คสช.ควรใช้ ม.44 ปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทยเ์ท่านัน้  
 วัคซีนมะเร็งปาดมดลูกขาดตลาด 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์     -เสนอข่าว นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ชว่ยเลขาธิการ สปสช. รายงานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน HPV ส าหรับ
นักเรียนหญิงชัน้ป. 5 ในท่ีประชุมบอร์ด สปสช. ว่า ไทยมีความต้องการวัคซีน 884,103 โดส วัคซีนเข็มแรกจัดหา
มาแล้ว 449,121 โดส ฉีดให้กับนักเรียนหญงิแล้ว 269,121 โดส เหลือในสต๊อก 180,000 โดส ส่วนวัคซีนเข็ม 2 มี
แผนจัดซื้อ 449,121 โดส เปิดซองประมูลเม่ือวนัท่ี 4 ก.ย. และวันท่ี 18 ต.ค. ท่ีผ่านมา แต่ไม่มีบริษัทใดเข้ารว่ม เนื่อง
จากสปสช.ไม่มีระบบการจัดซื้อวัคซีนข้ามปี จงึมี 2 ทางเลือกเสนอให้บอร์ด สปสช.พิจารณาคือ 1.กระจายวัคซีนให้
นักเรียนท่ีได้รับเข็มแรกแล้ว เพือ่ให้ฉีดครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ และ 2. กระจายให้กับคนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน 
เพื่อให้ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 1 ครบทุกราย โดยกรมควบคุมโรคได้เสนอให้กระจายวัคซนีท่ีเหลือให้กับคนที่ไม่เคยได้รับ
วัคซีนมาก่อน ซึ่งมีข้อมูลผลการศึกษาในคอสตาริกาและอินเดียวา่ เม่ือได้รับวัคซนีเข็มแรกแล้วจะมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันโรคต่อไปประมาณ 4-7 ป ี

7 มีนาคม 2560 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

      นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานบอดร์ด สปสช. กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่า สปสช.จะต้องวางระบบการจัดซื้อวัคซีน
ข้ามปี และต้องท าทุกวัคซีน ส่วนการกระจายวัคซีนที่เหลือให้กับนักเรียนท่ียังไม่เคยได้รับนัน้ ท่ีประชุมยังมีข้อห่วงใยวา่

ผลการศึกษาที่ยกมามีความเชื่อมโยงกับบริษัทยาเอกชน ซึง่ขณะนี้มีข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแล้ว จงึให้ผู้เก่ียวข้อง

กลับไปพิจารณาเรื่องนี้มาเสนออีกคร้ังในการประชุมวันท่ี 3 ธ.ค.นี้  
 แต่งตั้งผูต้รวจฯ สธ. 

มติชน ไทยโพสต ์      -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปณุณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหนา้ที่โฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดับสูง 5 
ราย ตามท่ีสธ. เสนอ ได้แก่ 1.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง เปน็ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็น

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นพ.ปานเนตร ปางพฒุิพงศ ์เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก เป็น

ผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 5.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ท้ังนี้ ตัง้แต่วนัท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เปน็ตน้ไป 

 ร่างพ.ร.บ.ยา 

ฐานเศรษฐกิจ     -เสนอข่าว นายประภาส คงเอียด ผอ.ส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยวา่ การท่ีสธ.แก้ไขร่างพ.ร.บ.ยา 

พ.ศ... ก าหนดให้รายได้ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเป็นของ อย. โดยไม่ต้องน าสง่เปน็รายได้แผ่นดนินัน้ ไม่สามารถด าเนนิการได ้
เพราะจะขัดกับพ.ร.บ.วินัยการเงนิการคลังของรัฐ มาตรา 34  ท่ีก าหนดให้เงนิท่ีหน่วยงานของรฐัจัดเก็บหรือได้รับไว้
เปน็กรรมสิทธ์ิต้องน าส่งคลังเปน็รายได้แผ่นดิน เข้าใจว่าคนออกกฎหมายอาจไม่เข้าใจในเรื่องนี ้ ซึง่ยังต้องมี

กระบวนการพิจารณากฎหมายตามขั้นตอน ก่อนท่ีจะประกาศใช้ 

 
ผู้จัดการออนไลน ์

แก้พ.ร.บ.สสส. 
  -เสนอข่าว แหล่งข่าวจากเครือข่ายสุขภาพให้ข้อมูลว่า ความพยายามในการแก้ไข พ.ร.บ. สสส. เชื่อว่ามีกลุ่มทุนจาก

ธุรกิจน้ าเมา ผูน้ าเขา้สารเคมี รวมถึงธุรกิจยา อยู่เบ้ืองหลังอย่างแน่นอน 
    ดา้น นายค ารณ ชเูดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ชี้ปญัหาที่จะตามมาจากการแก้ไข

พ.ร.บ.สสส. 2 เรื่อง คือ 1.การให้ก.การคลังเข้ามาดูแล สสส. 2.ข้อก าหนดท่ีให้มีการจ ากัดเพดานงบประมาณให้อยู่

เพียงแค่ 4,000 ล้านบาท ซึง่ท่ีผ่านมารัฐบาลไม่มีความจรงิใจในการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน โดยเลื่อนการ

ท าประชาพิจารณ์คร้ังท่ี 2 ออกไปโดยไม่มีก าหนด สว่นการเปิดให้แสดงความเหน็ผ่านเว็บไซต์ มองว่าไม่สามารถเข้าถึง
ภาคประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และข้อมูลไม่เป็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ จึงไม่น่าใชว่ิธีการท่ีเหมาะสม ซึ่งเครือข่ายจะรอดู

การด าเนนิการของรัฐบาลในชว่งสัปดาห์นี้ก่อนจึงจะมีการหารือกันเพื่อก าหนดท่าทีต่อไป 

 ก าหนดเขตปลอดบุหรี่เพ่ิม 

มติชน แนวหนา้ ไทยรัฐ 

M2F 
    -เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ ์แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ไดเ้ผยแพร่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติฯ ท่ีอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

2560 ฉบับท่ี 1 เรื่องก าหนดประเภท หรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึง่สว่นใด

หรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่พ.ศ. 2561 มีผลใช้

บังคับวันท่ี 3 ก.พ. 2562 ฉบับท่ี 2 เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่ และเคร่ืองหมาย

เขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับวันท่ี 6 พ.ย. 2561 และฉบับท่ี 3 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง

ค าหรือข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจงูใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเสน้ หรือยา

เส้นปรุง พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคบั 4 พ.ค. 2562 โดยประเดน็ท่ีหลายคนสนใจคือ เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดง

เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหรี่ฯ ซึง่เนน้ว่าต้องมีโลโก้เส้นผา่นศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 10 ซม. และภายในโลโก้จะ

มีค าขวัญจังหวัดก็ได ้ ส่วนสถานท่ีสาธารณะ มีการปรับปรุงอนุบัญญัติ โดยจากหน้าประตู หรือทางเขา้ประตูร้ัวไปอีก 5 

เมตรจากทางเข้าออกนั้นๆ ใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรี่ หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส าหรับพื้นท่ีซึ่งเปน็เขต

ปลอดบุหรี่ท้ังหมด สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในพืน้ท่ีนอกอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

 

สยามรัฐ 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

เว็บไซต์โลกวันนี ้

เว็บไซต์อิศรา 

สั่งลงโทษแพทย์โอ้อวดวิชาชีพ 

    -เสนอข่าว พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีความจ าเป็นต้อง

ออกค าสั่งลงโทษแพทย์ในระดับว่ากล่าวตักเตือนกว่า 60 คน เรื่องการโฆษณาคลินิกท่ีให้เอเจนซี่ท าให้และมีการใส่ชื่อ

คลินิกลงไป แม้จะเป็นความผิดคร้ังแรก แต่เมื่อเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลแล้วจะปฏิเสธความรับผิดตามกฎหมาย

ไม่ได้ และต้องรู้กฎหมายพ.ร.บ.สถานพยาบาลอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องโฆษณา       
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ไทยโพสต์ 

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

งบฯ ดูแลสุขภาพ 
    -เสนอข่าว นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง กล่าวว่า ปี 2562 มีการตั้งงบฯ ดูแลสุขภาพของประชาชนท้ังระบบ 

4.29 แสนล้านบาท เพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุ ส าหรับแผนการลดภาระงบประมาณทางการคลังในอนาคตประกอบด้วย 

4 แนวทาง คือ 1.ต้องเร่งสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อท่ีผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องมาอยู่รพ. 2.

รัฐบาลต้องเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเบ้ืองต้น 3.รัฐบาลต้องพิจารณาให้แรงจูงใจแก่

ประชาชนท่ีดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ 4.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการจัดท าศูนย์ดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร  

 
มติชน 

 
 
 
 

คมชัดลึก  
บทบรรณาธิการ 

ปัญหาด้านสาธารณสุข 

    -เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศนูย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงกรณีมีผูน้ าผู้ติดเชื้อเอชไอวไีป

ปล่อยท้ิงท่ีข้างก าแพงวัดพระบาทน้ าพุ วา่ เอชไอวีจะติดต่อกันเม่ือมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่สวม

ถุงยางอนามัย ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสภายใน 2-4 สปัดาห ์จะกลับมามีอาการปกติ ส่วนการ

ท้ิงผู้ป่วยเพราะกลัวเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนัน้ คนไทยทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาล ท้ังหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ

ประกันสงัคม แค่ตรวจเจอเชื้อในร่างกาย สามารถรับยาต้านไวรสัได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

   -กล่าวว่า กรณีโรงพยาบาลศนูย์ประสบปญัหาขาดแคลน โดยเฉพาะสถานท่ีอันจ ากัด ต้นเหตุเป็นเพราะมาตรการเชงิ

รุกหรือการส่งเสริมสุขภาพยังไม่ประสบผลส าเร็จ ต้องท าให้เกิดบูรณาการทุกๆ หน่วยงานให้สามารถสร้างสุขภาพที่ดี

ให้แก่คนไทย แทนการรักษาพยาบาล ส่วนกรณีผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถูกน ามาท้ิงบริเวณร้ัววดัพระบาทน้ าพ ุ แสดง

ให้เหน็ว่าขาดความเข้าใจหรือขาดความรู้เก่ียวกับสถานการณเ์อดส์และการรักษา ว่ายาต้านไวรัสเอชไอวใีช้รักษาผู้ปว่ย

เอดส์อย่างได้ผล สามารถคืนชวีิตและสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ปว่ย จึงซึง่เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

อย่างต่อเนื่อง 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

tnamcot.com 

โรคไบโพลาร ์

     -เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ 

ไบโพลาร์” ว่า ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต ประมาณร้อยละ 10-15 แต่มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีมาพบแพทย์ 

และพบผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ประมาณร้อยละ 1-3 หรือประมาณ 700,000 คน แต่เข้ารับการบ าบัดรักษาเพียง 70,000 

คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ซึ่งโรคไบโพลาร์จะเริ่มแสดงอาการเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น แต่คนจะคิดว่าเป็นอารมณ์แปรปรวน

ของวัยรุ่น ท าให้เสียโอกาสในการรักษาช้าเฉลี่ยประมาณ 11 ปี ท้ังนี้ ผู้ป่วยไบโพลาร์บางรายอาการรุนแรง ซึมเศร้าถึง

ขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งจากสถิติพบว่า คนไข้ 1 ใน 5 ฆ่าตัวตายส าเร็จ โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาและการดูแลสภาพจิตใจ 

แต่สามารถเป็นซ้ าได้จากปัจจัยกระตุ้น อาทิ เรื่องสะเทือนใจ เหตุการณ์พลิกผันในชีวิต หรือ ภาวะความเครียดรุมเร้า 

หรือการใช้สารเสพติด  

 
ส านักข่าวไทย, ทีวีช่อง 
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ผลตรวจร้านนวดมีผู้เสียชีวิต 

     -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สบส.เขต 6 จ.

ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบร้านนวดท่ีมีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีชายไทยเสียชีวิตหลังเข้ารับ

บริการนวด โดยมอบให ้นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประสานข้อมูลกับ สบส.

เขต 6 จ.ชลบุรี และ สสจ.ชลบุรี พบหญิงวัย 40 ปี แสดงตัวเป็นผู้จัดการร้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านขายของฝาก และมี

สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณรวมอยู่ด้วย ไม่ได้มีลักษณะการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงแนะน าใหข้ออนุญาตจาก สสจ.ชลบุรีให้ถูกต้อง 

 
สวท. 

โรคพิษสุนัขบ้า 

     -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีท่ีฝูงสุนัขจรจัดกัดเด็กวัยขวบเศษ

บาดเจ็บสาหัส ว่า ขอแนะน าประชาชนให้ระวังสัตว์จรจัด รวมท้ังสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัข แมว โค กระบือ กระรอก ท่ี

อาจกัดหรือข่วน เนื่องจากสัตว์ไม่คุ้นชินอาจจะท าอันตรายแก่เด็กได้ หรือหากจ าเป็นต้องให้บุตรหลานอยู่ล าพังในเวลา

สั้นๆ ควรให้อยู่ภายในบ้านและปิดประตูมิดชิด ส าหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 

14 จังหวัด หากประชาชนถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบล้างแผลด้วยน้ าและสบู่ทันที

หลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีน จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 
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ไทยโพสต์ 

โรคหินปูนเกาะกระดูกหู 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหินปูนเกาะกระดูกหู เกิดจากหินปูนมีการ

เจริญเติบโตผิดปกติในหูชั้นกลาง ท าให้เกิดอาการหูอ้ือหรือหูตึง และอาจถึงขั้นหูหนวก โรคนี้มีแนวโน้มถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม พบในคนอายุ 30-40 ปี ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แพทย์จะวินิจฉัย ซักประวัติและระยะเวลาที่เป็น ตรวจหู แยก

โรคต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอาการทางหูท่ีคล้ายกัน ส่งตรวจการได้ยินในระดับความถ่ีต่างๆ และการท างานของหูชั้น

กลาง และรักษาตามอาการ ผู้ป่วยท่ีสูญเสียการได้ยินไม่มาก จะใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงดีขึ้น แต่

หากหูอ้ือมากจนท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด       

 
เว็บไซต์มติชน ข่าวสด 

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
     -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน 

เกิดข้ึนเนื่องจากการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ท าให้ขณะหลับร่างกายจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆ ส่งผล

ต่อการท างานของสมอง ท าให้เกิดการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน เพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และ

เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง  ภาวะนี้พบได้ทุกวัย โดยผู้ใหญ่จะ

พบว่าเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง คนในวัยทองและคนอ้วน และอาจพบในเด็กท่ีมีต่อมทอนซิลและอดีนอยด์โต มี

ปัญหาโครงสร้างใบหน้า หรือเด็กอ้วน 
    พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจท าให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก

การอุดก้ัน ได้แก่ การนอนกรนเสียงดังเป็นประจ า ขณะนอนหลับหยุดหายใจโดยอาจหายใจแรง เสียงดังเป็นพักๆ สลับ

นิ่งเงียบ หายใจเฮือกเหมือนส าลักน้ าลาย บางคร้ังตื่นมารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน 

และหงุดหงิดง่ายหรือซึมเศร้า ควรควบคุมอาหารและออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ 

หลีกเลี่ยงการนอนหงาย ไม่ควรรับประทานยานอนหลับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน  

 พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้ติดยา 

ไทยโพสต์ 

 

     -เสนอข่าว  นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การบ าบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

ในชุมชนควรสอดคล้องกับวิถีชุมชนนั้นๆ วัดและมัสยิดท่ีเป็นศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจึง

เป็นทางเลือกท่ีท าให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดได้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น 

เกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

    นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า 

สถาบันฯ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็น

ศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ัวประเทศ ปัจจุบันมีวัดท่ีได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตาม

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 23 แห่ง ส่วนการบ าบัดพื้นฟูสมรรถภาพโดยมัสยิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ท่ีปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส และปัจจุบันได้ขยายผลการด าเนินงานเพิ่มท่ีสงขลาและสตูล 

 ปัญหาสายตาจากหน้าจอ 

สยามรัฐ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซต์มติชน 

 

     -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยโรคตาท่ีมีสาเหตุมา

จากอยู่หน้าจอมากเกินไปมีมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดกลุ่มอาการตาไม่สู้แสง มีอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา ซึ่งจะ

เกิดขึ้นชั่วคราว เม่ือพักตาอาจช่วยบรรเทาอาการ แต่หากปล่อยท้ิงไว้อาจเกิดผลตามมา เช่น กระจกตาอักเสบ 

กล้ามเนื้อตาล้า 

    พญ.สายจินต์ อิสีประดิฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า หากมีปัญหาสายตาควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจหา

ความผิดปกติและรับการรักษา หากตาแห้งควรใช้น้ าตาเทียม ควรพักตาทุก 20-30 นาที ให้พักจากจอประมาณ 30-

60 วินาที โดยมองออกไปไกลๆ หรือหลับตา หากต้องอยู่หน้าจอนานเกิน 30 นาที ควรพักการท างานทุก 1-2 ชั่วโมง 

ประมาณ 5-15 นาที ใช้แผ่นกรองแสงจากหน้าจอ หรือใส่แว่นกรองแสงปรับแสงหน้าจอให้พอเหมาะ ไม่ท างานในท่ี

มืด รับประทานอาหารท่ีบ ารุงสายตา ได้แก่ ผักผลไม้ท่ีมีสีเหลืองส้ม และดื่มน้ าให้เพียงพอ 

 
เว็บไซต์แนวหน้า 

เว็บไซตเ์นชั่นทีวี 

ผู้จัดการออนไลน ์

คุณภาพบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ 
    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ส ารวจคุณภาพน้ าจาก

บ่อน้ าร้อนธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า บ่อน้ าร้อนต้นก าเนิดมี

คุณภาพดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทางด้านกายภาพ ด้านเคมีและด้านจุลชีววิทยา แต่พบมีการปนเปื้อนของ

เชื้อจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อม เช่น เศษใบไม้ ฝุ่นละออง น้ าฝนหรือน้ าผิวดินท่ีไหลผ่านแหล่งพักเชื้อ เป็นต้น ส่วนบ่อแช่



                                                             สรุปข่าววันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

อาจมีโอกาสในการตรวจพบเชื้อสูงขึ้นท้ังชนิดและปริมาณตามจ านวนการใช้ของนักท่องเท่ียว ดังนั้น นักท่องเท่ียวควร

ช าระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนใช้บริการ และสวมเสื้อผ้าท่ีสะอาดเหมาะสมก่อนลงแช่ ผู้มีบาดแผลบริเวณผิวหนังควร

ละเว้นการใช้บริการ ส่วนผู้ประกอบการต้องหม่ันท าความสะอาดบ่ออย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดี

ของประชาชน 

  
เดลินวิส ์

หน่วยแพทย์ พอ.สว. 

     -เสนอข่าว นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. ณ บ้าน

อ่างหิน หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี โดยมี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี นพ.เพชร

ฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.เพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม พร้อมกันนี้  ยังได้

มอบยาชุดพระราชทานพร้อมผ้าห่มให้แก่ราษฎร มีผู้มาใช้บริการรักษาโรคท่ัวไปและการแพทย์แผนไทยจ านวนมาก 

 
เว็บไซตเ์วิร์คพอยท์ 

โรคมือเท้าปาก 
     -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ล าปาง กล่าวว่า ขณะนี้ จ.ล าปางพบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก 

604 ราย ได้ขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ช่วยกันดูแลเด็กอย่างสม่ าเสมอ กินอาหารท่ีปรุงสุก

ใหม่ ใช้ช้อนกลาง ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล หม่ันท าความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่น 

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ หากเด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าวให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของ

โรค โดยอ าเภอท่ีมีการระบาดมากสุด คือ อ.เถิน อ.งาว และ อ.เกาะคา 

 
ผู้จัดการออนไลน์  

เว็บไซต์มติชน  

เว็บไซต์สปรงินวิส์  

เว็บไซต ์thaich8.com  

เว็บไซต ์kapook.com 

ช่อง 3 

บุกตรวจคลินิกท าฟัน 

      -เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขร่วมกับ กรมสบส.  ทันต

แพทยสภา และต ารวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เข้าตรวจสอบคลินิกท าฟัน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย หลังได้รับแจ้งจากผู้

ท่ีเข้าไปรับบริการว่าดูแลรักษาฟันไม่ได้มาตรฐาน พบมีผู้ประกอบการ 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์อีก 1 

คน รวมท้ังผู้ท่ีเข้าไปใช้บริการจัดฟัน 1 คน โดยจากการตรวจสอบพบว่า คลินิกดังกล่าวขออนุญาตเปิดตั้งแต่เวลา 

17.30 น. เป็นต้นไปจนถึงกลางคืน แต่มีการเปิดให้บริการตอนกลางวัน และยังใช้ผู้ช่วยท าการจัดฟันให้หญิงสาวท่ีเข้า

ไปใช้บริการ เบ้ืองต้นจึงตั้งข้อหาผู้ประกอบการและทันตแพทย์ในข้อหาร่วมกันประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้

รับอนุญาต ส่วนผู้ช่วยทันตแพทย์ถูกด าเนินคดีในข้อหาเดียวกัน และข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

งานประชุมความปลอดภัยทางถนน 

    -เสนอข่าว นายค ารณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวในงานประชุมนานาชาติ Safety 2018 

World Conference "การเดินหน้าเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน" ว่า ในงานเลี้ยงสร้างเครือข่าย มูลนิธิบลูมเบิร์ก Bloomberg Philanthropies จะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ซึ่งคณะกรรมการการจัดงานหลายคนได้แสดงจุดยืนว่าไม่เหมาะสม และขอให้งานประชุมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี แต่ตัวแทนมูลนิธิบลูมเบิร์กยังยืนยันให้จัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน

ข้อตกลงของท่ีประชุม ไม่เห็นความส าคัญของการเป็นตัวอย่างท่ีถูกต้องในการป้องกันปัญหา ท้ังท่ีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัย

เสี่ยงกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จึงขอให้มูลนิธิบลูมเบิร์กทบทวนการตัดสินใจ

เลี้ยงเหล้าในงานประชุม และเป็นตัวอย่างท่ีดีในฐานะแอมบาสเดอร์ด้านถนนปลอดภัย (Road Safety) ขององค์การ

อนามัยโลก  

 

กรุงเทพธุรกิจ 

เว็บไซต์กรงุเทพธุรกิจ 

อนามัยการเจริญพันธ์ุในเยาวชนพิการ 

    -เสนอข่าว พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ตัวแทนจาก ม.มหิดล กล่าวว่า ยูเอ็น ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรภาคี 

สร้างความเท่าเทียมแก่เยาวชนท่ีมีความพิการให้เข้าถึงอนามัยการเจริญพันธ์ุ โดยจะมีการให้ความรู้เรื่องอนามัยการ

เจริญพันธ์ุท่ีครอบคลุมผู้พิการให้มากขึ้นให้รู้เท่าทัน รู้วิธีรับมือและป้องกันตัว นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญเรื่องสิ่ง

อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น การเดินทาง 

    มาเซล่า ซูอาโซ ผู้อ านวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายคือการท าให้

คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเข้าถึงบริการต่างๆ โดยไม่มีการแบ่งแยก สร้างพลังให้แก่คนพิการให้มีตัวตนใน

สังคม เพื่อเดินหน้าเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพต่อไป  

 


